



ASSUMPTA  
EST

MARIA IN COELUM

อัสสัมชัญ

**ปลัดแกชอย 40**

พระคัมภีร์...“แม้ว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มีได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอ  
พระเจ้านั้น เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็น  
มนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความ  
ตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน...”.../...ตัดเป็นตัดตาย...และแล้วเจ้าต้นพิกุลหน้าวัดก็ไปไม่รอด  
ปล่อยให้หนอนมาเจาะเอากลางต้นเสียนี่ เซอร์อัลแบร์ต หรือ มาเซอร์ยายแห่งบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์  
เลยมีคำสั่งให้ประหารชีวิตมันเสียให้สิ้นซาก แถมมีแว่วว่าอีกต้นก็น่าจะไม่รอดเหมือนกัน นี่และครึ่งไม้รัก  
ดี ก็ต้องตัดทางปล่อย (ออกจาก) วัดไปเป็นธรรมดา เมื่อต้นเก่าจากไปก็ไม่ต้องหวงครึ่ง เพราะจะมีต้น  
ใหม่มาลงแทนอย่างแน่นอน.../...สนามใหม่...พอรู้ข่าวว่าพ่อใหญ่ลื่นที่สนามเท่านั้นแหละ ช่างรับเหมา  
เลยจัดการเรียกลูกน้องเข้ามาขีดพื้นสนามเป็นการด่วน จากเดิมเคยที่วางกำหนดไว้ว่าเข้ามาซ่อมแซมช่วง  
ซัมเมอร์เลยได้เข้ามาทำก่อน ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่แม่เจ็บตัวแต่ทว่าน่ายินดีมิใช่น้อยครับ.../...ห้องใหม่  
...บรรดานักเรียนคำสอนผู้ใหญ่เตรียมตัวเฮ เพราะว่าจะได้ห้องคำสอนใหม่ คาดว่าปีสภานี้คงพร้อมใช้  
แถมห้องก็ใหญ่เสียด้วย งานนี้เห็นทีคุณพ่อเอกลักษณ์คงต้องหาคนมาเรียนคำสอนให้เยอะขึ้นเสียแล้ว  
ห้องจะได้ดูแลไม่โล่งตา.../...โบลาน...อาทิตย์นี้อาทิตย์โบลาน เป็นสัญลักษณ์เตรียมเข้าสู่สัปดาห์  
ศักดิ์สิทธิ์แล้ว - วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ เข้าเสกน้ำมัน เย็นล้างเท้า และเผ่าศีล - วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ มีเดินรูป  
และเคารพกางเขน - วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำ เสกเทียนปัสกา และอาทิตย์หน้าก็เป็นอาทิตย์ปัสกา  
ลูกหลานใครยังไม่ได้มาวัดก็อย่าลืมโทรไป, BB ไป, จะ whatsApp หรือ line ไปก็ได้ไม่ว่ากัน เดือนกันมา  
วัดเสียหน่อยก็น่าจะดี ส่วนตารางเวลาคงมีลงให้คุณในสารวัดครับ.../...สุดท้ายอย่าลืมหนังสือดีบูคาทอลิก  
ที่เราๆท่านๆไม่ควรพลาดพบกันในงานสัปดาห์หนังสือ วันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน ณ ศูนย์  
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูคาทอลิกอยู่ บูค M 26 ทราบแล้วเปลี่ยน.../...เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรง  
เทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง และประทานพระนามให้แก่พระองค์ พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใด  
ทั้งสิ้น เพื่อทุกคนในสวรรค์ และบนแผ่นดิน รวมทั้งใต้พื้นพิภพ จะย่อเขาลงนมัสการพระนาม “เยซู”  
นี่...”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...